

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายสวัสดิ์ สะหมาด	ประธานสภา อบต.	
๒	นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน	รองประธานสภาฯ	
๓	นายสุวิทย์ ทองชนะ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	
๔	นายสุธร ขวัญเพชร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑	
๕	นายพิเชษฐ์ อัดกลับ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒	
๖	นายโสภณ คำแก้วหล่อ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	
๗	นายถนุ เพ็ชรฤทธิ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓	
๘	นายมะเฟียะ หมาดน้อย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔	
๙	นางอารม แก้วพิทักษ์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕	
๑๐	นายเชษฐ สวรรณสุข	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	
๑๑	นางอารี ทองนวล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖	
๑๒	นางสาววิไล เกื้อมณี	เลขานุการสภาฯ	
๑๓			

ผู้ลาการประชุม

นายวิลาท ลาวเพ็ชร สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
นายพิเชษฐ์ อัดกลับ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒

ผู้ขาดประชุม

-

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประภาส ทิพย์อรุณ	นายก อบต. บางสัก	
๒	นายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร	รองนายก อบต. บางสัก	
๓	นายประทีป สิ้นธุ์ประจิม	รองนายก อบต. บางสัก	
๔	นางสาวพรวิวรรณ์ สิงเกิด	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาฯ ได้ ตรวจสอบ จำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน ๑๐ ท่าน สมาชิกครบองค์ประชุม จึงขอเชิญประธานสภาฯ กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ประธานสภาฯ ได้กล่าวสวัสดิ์กับสมาชิก คณะบริหาร วันนี้เป็นการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีเรื่องค้างการพิจารณา ข้อบัญญัติ กระทบขอ ดำเนินการตามระเบียบวาระครับ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ แจ้งเรื่องการลาของท่านนายก อบต. มีภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ และแจ้ง การลาของสมาชิก อบต. ๒ ท่านคือ คุณวิลาท ลาวเพ็ชร์ และคุณพิเชษฐ์ อັตกลับ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ผ่านมา

นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ

นางสาววิไล เกื้อมณี เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ สำหรับรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ /๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เนื่องจากรายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อย อยู่ระหว่างการตรวจ จึงขออนุญาตที่ประชุม นำเสนอให้ที่ประชุมรับรอง ในการประชุมครั้งต่อไปคะ

นายสวัสดิ์ สหมาต ประธานสภาฯ ครับ รายงานการประชุมยังไม่เรียบร้อย ขอให้รับรองในครั้งต่อไปครับ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่น ตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

๔.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒

ในระเบียบวาระที่ ๔ สืบเนื่องจากที่สภาให้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ และที่ประชุม ได้กำหนดวันเสนอคำแปรญัตติ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ขอเชิญประธานกรรมการ แปรญัตติครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานกรรมการแปรญัตติ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กรรมการแปรญัตติ กระทบนายสุวิทย์ ทองชนะ ประธานกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การ บริหารส่วนตำบล กระทบขอรายงานผลคณะกรรมการตั้งนี้ ครับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ ปรากฏว่าไม่มีสมาชิก และคณะบริหาร เสนอคำแปรญัตติ และแก้ไขรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแต่อย่างใด

คณะกรรมการแปรญัตติ ได้ประชุมพิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ซึ่งผลการพิจารณา มีมติให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข และนำเสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป

นายสภาสดี สหามาต
ประธานสภา ขอขอบคุณท่านสุวิทย์ ครับ ในการพิจารณาวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ ตามรายงานของ คณะกรรมการแปรญัตติ ไม่มีผู้แปรญัตติและไม่มีการแก้ไขรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าวครับ กระผมก็จะพิจารณาในวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติต่อไปนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องที่เสนอใหม่**

นายสภาสดี สหามาต
ประธานสภา พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก พ.ศ.๒๕๖๒
วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

๕.๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

๕.๒ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

๕.๓ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒

นายสภาสดี สหามาต
ประธานสภา ครับ ในการพิจารณาวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ในวาระนี้จะไม่มีการอภิปรายใด ๆ ทั้งสิ้น กระผมก็จะขอมติต่อที่ประชุม สมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบแห่งร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก เรื่อง

๕.๑ การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๒

๕.๒ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๒

๕.๓ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.๒๕๖๒

โปรดยกมือครับ

มติที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบ จำนวน ๙ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ประธานสภา

ระเบียบวาระที่ ๖ **เรื่องอื่น ๆ**

นายโสภณ คำแก้วหล่อ
ส.อบต.ม.๓ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายโสภณ คำแก้วหล่อ ส.อบต.ม.๓ กระผมขออย่าเรื่องเก่า ๆ เรื่องการขุดลอกคู ที่ควนตุงกูที่ผ่านมา ขอคุณรองประทีปที่เป็นริ้วแรง ทั้งร่วมประชุมร่วมลงพื้นที่ แต่ไม่รู้ทำไม ขณะนี้ทางหลวงยังไม่ดำเนินการ เมื่อ ๒ -๓ วันก่อน ฝนตกหนัก กระผมเองก็ถูกชาวบ้านต่อว่าหนัก มีการลงโพสในสื่อออนไลน์ ซึ่งกรณีดังกล่าวเกิดมาจากฝน ตกหนักน้ำระบายไม่ทันท่วมมาก ทางหลวงมาประชุมแล้วว่าจะมาดำเนินการ แต่ทำไม่ถึงวันนี้ยังไม่เข้ามาดำเนินการ ตอนนีชาวบ้านพร้อมที่จะรื้อท่อแล้ว กระผมขอฝาก ด้วยครับ เรื่องที่ ๒ เรื่องไฟฟ้าแสงสว่าง ดับเกือบทั้งหมดแล้ว ขอฝากด้วยนะครับ ผมเองก็จะตรวจสอบเพื่อแจ้ง อบต.แต่มีภารกิจทุกครั้ง ไม่มีเวลาเลย กระผมจะขอเรียนถามบริหาร พอมีข่าวคราวไฟฟ้าแสงสว่างริมทางของทางหลวงที่จะก่อสร้างต่อจาก

น้ำราบ ไปจนถึงเขตสีเทาหรือไม่ ผมเองก็เคยได้ยินข่าว ไม่ทราบว่าจะมีข่าวคราวเรื่องนี้บ้างหรือไม่ พื้นที่หมู่ที่ ๓ เพราะในพื้นที่หมู่บ้านอื่น มีไฟฟ้าแสงสว่างริมทางถนนสายหลักของทางหลวง เกือบตลอดสาย ยกเว้นพื้นที่หมู่ที่ ๓ ครับ กระผมขอฝากทางคณะกรรมการประสานด้วยครับ ขอขอบคุณครับ

นายสวัสดิ์ สหมาต
ประธานสภา

ขอบคุณท่านโสภณครับ ขอเชิญคุณ นรินทร์ เอ็งฉ้วน ครับ

นายนรินทร์ เอ็งฉ้วน
ส.อบต.ม.๔

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนรินทร์ เอ็งฉ้วน ส.อบต.ม.๔ กระผมขอฝากเรื่องถนน ตอนนี้อยู่ตงหนัก ปัญหาถนนก็เกือบทุกหมู่บ้าน ถนนเป็นหลุมบ่อ และเป็นร่องลึกมาก ของหมู่ที่ ๕ ก็สายควนกลาง เป็นร่องลึกมากแล้ว ผมขอฝากทางบริหารให้ดำเนินการ การซ่อมแซมไปก่อน ไม่ต้องรอรถเกรด อีกเรื่องตอนนี้หมู่ที่ ๕ ไข้เสื่อดอกกระบาดเป็นรอบที่ ๒ แล้ว มีเจ้าหน้าที่ อบต.ไปฉีดพ่นหมอกควัน ประมาณ ๑๐ ครั้วเรือน ตอนนี้เครื่องพ่นอยู่ที่หมู่ที่ ๕ ผมขอให้มีการฉีดพ่นหมอกควันทุกหมู่บ้าน นะครับ

นายสวัสดิ์ สหมาต
ประธานสภา

ขอบคุณคุณนรินทร์ ขอเชิญคุณอารีครับ

นางอารี ทองนวล
ส.อบต.ม.๖

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอารี ทองนวล ส.อบต.ม.๖ ดิฉันขอหารือเรื่องกระบายน้ำที่บ้านนายสม ถนนไม่มีกระบายน้ำ พอฝนตกน้ำก็ขัง อยู่บริเวณนั้น ตอนนี้เป็นแอ่งลึกแล้ว ฝากทางคณะกรรมการพูดคุยกับเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นให้วางท่อระบายน้ำให้ด้วยค่ะ

นายสวัสดิ์ สหมาต
ประธานสภา

ขอบคุณคุณอารีครับ ขอเชิญคุณเชษฐ์ สุวรรณสุขครับ

นายเชษฐ์ สุวรรณสุข
ส.อบต.ม.๖

เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเชษฐ์ สุวรรณสุข ส.อบต.ม.๖ เรื่องถนนสายเขาพลูสายใน ท่านรองนายกไปดูแลประมาณราคาแล้วก็รอซ่อมแซม ตอนนี้สายเขาพลู ซึ่งเป็นสายหลัก สมาชิก อบต. โตนหนัก มีการโพสขึ้นสื่อรุนแรงมากก็แจ้งให้สมาชิกทราบ ก็ขอขอบคุณท่านรองที่ได้แจ้งไปว่า ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ ได้ผู้รับจ้างแล้ว ผมก็ฝากถึงสภา จากที่ อบต.ได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส์ ผมเองน่อยใจท่านประธานและท่านรองประธานที่ไม่ได้ไปร่วมเป็นกำลังใจด้วย ผมเองในนามสมาชิก และเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ร่วมกันจนติดดิน เพื่อองค์กรของเรา กีฬาที่ได้รางวัลก็กีฬาฟุตบอลหน่วยงานชาย ตะกร้อ วอลเลย์บอล ประชาชน ซึ่งปีนี้ของ อบต.บางสักได้ด้วยรางวัลมากที่สุด ผมเองก็ดีใจและขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ

นายสวัสดิ์ สหมาต
ประธานสภา

ขอบคุณท่านเชษฐ์ สุวรรณสุขครับ ผมเองก็ต้องขอโทษด้วยปีนี้ไม่ได้ไปร่วมเล่นกีฬาฟุตบอลและไม่ได้ไปร่วมเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกและนักกีฬา ปีนี้ผมเองก็ร่างกายไม่พร้อม ปวดเข่า เดินไม่ไหวจริง ๆ ครับ ขอภัยท่านสมาชิกด้วยครับ ขอเชิญท่าน สุวิทย์ครับ

นายสุวิทย์ ทองชนะ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ส.อบต.ม.๑ กระผมนายสุวิทย์ ทองชนะ ส.อบต.ม.๑ ผมขอหารือครับ ตามที่ อบต.จัดทำโครงการก่อสร้างประปาหอถ้ำสายสินโตะ แต่ยังมีบางส่วนประมาณ ๑๕๐ เมตร ที่ท่อเมนขยายเขตไม่ถึง อยากฝากคณะกรรมการช่วยดำเนินการประสานให้ด้วยครับ

นายสวัสดิ์ สหะมาต ขอบคุณท่านสุวิทย์ครับ ขอเชิญคณะกรรมการ
ประธานสภาฯ

นายประทีป ลินธุ์ประจิม เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายประทีป
รองนายก อบต. ลินธุ์ประจิม รองนายก อบต. ตามระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ ปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ทางท่านสมาชิกลำมาเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการขุดลอกคูระบายน้ำถนนทางหลวงหมู่ที่ ๓ ที่ท่านโสภณนำเรียน ตั้งแต่หน้าวัดควนตุงกู สามแยกไปทางเขาพลู ผมเองก็ได้เข้าร่วมประชุม มีเจ้าหน้าที่ทางหลวงและชาวบ้าน ซึ่งวันนั้นได้ประชุมหารือการวางท่อบริเวณทางเข้าบ้านของชาวบ้าน ซึ่งท่อระบายน้ำเจ้าของบ้านเป็นผู้ซื้อและเมื่อพร้อมก็ให้แจ้งทาง อบต. เพื่อจะได้มาดำเนินการ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีการแจ้ง ขอให้ทางสมาชิกสอบถามความพร้อมแล้วก็แจ้งมาครับ ส่วนเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างริมทางตอนนี้ทุกหมู่บ้านดับ สาเหตุบางครั้ง เกิดจากภัยธรรมชาติ ก็จะหาทางแก้ไขครับ ส่วนไฟฟ้าแสงสว่างริมทาง สายควนตุงกู - สีเกา ผมเองก็เคยถามเจ้าหน้าที่ของทางหลวงพี่แก้ว ว่ามีโครงการบ้างหรือไม่ ได้รับคำตอบว่าไม่มี ผมเองก็ได้ฝากให้ท่านเอาบรรจุในแผนให้ด้วย ที่บริเวณสามแยกควนตุงกูไปทางท่าเรือและถนนสายหลัก ข้างละประมาณ ๑๕๐ เมตร ขอฝากให้เจ้าของที่ดินได้อุทิศที่ดินได้อุทิศที่ดินให้ทางหลวง จะดำเนินการทำการขยายเขตคอขวด ถ้ามีการอุทิศแล้วก็จะนำเข้าบรรจุแผนให้ และโอกาสที่จะได้ดำเนินการมีสูง ส่วนเรื่องถนนที่ชำรุด ผมเองก็เห็นอยู่และจะดำเนินการ ครับ ไข่เลือดออก เจ้าหน้าที่ อบต.ก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว ส่วนที่เหลือก็จะประสานต่อไปครับ ของคุณอารี เรื่องคูระบายน้ำ บริเวณหน้าเขาพลูจุดต้นไม่มีท่อระบายน้ำ ผมเองก็จะไปหารือในส่วนนี้ให้ครับ ส่วนการขยายเขตประปาของสายสินโตะ จะให้เจ้าหน้าที่ของ อบต.ออกไปดูระยะทางครับ ท่านเชษฐ สุวรรณสุข ถนนชำรุดสายเขาพลูสายโน ตอนนี้อยู่รับจ้างทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก็รอให้ฝนหยุดตกแล้วดำเนินการได้เลย ส่วนสายเขาพลู ตอนนี้อยู่รับจ้างทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว ก็รอให้ฝนหยุดตกแล้วดำเนินการได้เลย ส่วนสายเขาพลู ตอนนี้อยู่รับจ้างทำสัญญาเรียบร้อยแล้วกับ อบจ. เรื่องท่อประปา ที่ยังขยายเขตไปไม่ถึง ประมาณ ๑๐ กว่าครัวเรือน ถ้าขยายเขตไปในส่วนนั้นเกิดความคุ้มค่ากับการก่อสร้างประปา ก็จะดูรายละเอียดให้ครับ ขอบคุณครับ

นายสวัสดิ์ สหะมาต ขอบคุณท่านรองประทีปครับ ขอเชิญท่านถนุครับ
ประธานสภาฯ

นายถนุ เพ็ชรฤทธิ์ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ส.อบต.ม.๓ กระผมนายถนุ เพ็ชรฤทธิ์ ส.อบต.ม.๓ ผมเองขอหารือ เรื่องท่อลอด บ้านนายพรัด - บ้านโนไร่ ตอนนี้อยู่ฝนตกหนักสะพานที่ชาวบ้านทำไว้ก็ชำรุด น้ำขึ้นสูงมาก ซึ่งมีเด็กนักเรียน ประมาณ ๔ - ๕ คน เวลาฝนตกไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ชาวบ้านก็ไปกรีดยางไม่ได้ ฝากทางบริหารครับว่ามีแนวทางจะแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

นายสวัสดิ์ สหมาต ขอบคุณท่านณัฐกรับ ขอเชิญท่านปลัดครับ
ประธานสภาฯ

นางสาววิไล เกี่ยมณี เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ดิฉันนางสาววิไล เกี่ยมณี
ปลัด อบต. ปลัด อบต. ขอชี้แจงเรื่องใช้เลือดออกคคะ ได้รู้ข่าวจากเจ้าหน้าที่ อบต.และทางสื่อไลน์ที่
ทางสมาชิกได้แจ้งเข้ามา และเมื่อวานเจ้าหน้าที่ อบต.ก็ได้เอาเครื่องพ่นหมอกควันเข้า
ไปฉีดพ่นแล้ว และวันนี้ก็ได้รับการประสานว่าจะดำเนินการต่ออีก ส่วนหมู่บ้านอื่น ก็
ได้วางแผนในการฉีด ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านก็มีการอบรมไปแล้ว และมีผู้ที่ทำการฉีดพ่นได้
ส่วนการพ่นหมอกควันไม่ใช่เป็นวิธีที่จะแก้โรคใช้เลือดออกได้ ที่สำคัญคือ ให้เจ้าของบ้าน
ฉีดสเปรย์ป้องกันจะดีกว่า

นายสวัสดิ์ สหมาต ขอบคุณท่านปลัดครับ ขอเชิญท่านรองบุญเลิศครับ
ประธานสภาฯ

นายบุญเลิศ ลาวเพ็ชร์ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ
รองนายก อบต. ลาวเพ็ชร์ รองนายก อบต. วันนี้ท่านนายกได้มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
สภาฯ ผมขออนุญาตชี้แจงคำถามของสมาชิกหมู่ที่ ๓ เรื่องเส้นทางระหว่างบางสัก - ไม้
ฝาด วันที่ประชุมประชาคมถ้าสมาชิกเข้าประชุม โครงการอยู่ในแผนลำดับที่ ๓ สะพาน
ตัวนี้ผมเองก็ได้ชี้แจง และแจ้ง อบต.ไม้ฝาด เสนอทำสะพานร่วม ซึ่งทางไม้ฝาด ชี้แจงว่า
การทำโครงการนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์กับพื้นที่ของไม้ฝาด และอบต.บางสักก็ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ เพราะอีกฝั่งหนึ่งเป็นพื้นที่ของไม้ฝาด ถ้ามองว่าเขตพื้นที่ของ อบต.บางสัก
เดือดร้อนใหม่ก็ตอบว่าเดือดร้อน และจากนั้นท่านนายกก็ได้สอบถาม อบจ.เพราะพื้นที่
ทั้งหมดเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบจ. และหลักจากนั้นทางนายกก็ได้ประสานไป
แล้ว ผากสมาชิกชี้แจงชาวบ้าน ทางอบจ.ก็ให้นายช่างออกมาสำรวจแล้วแต่ก็เงียบไป
วันประชุมประชาคม ก็ฝากท่านนายกประสานกับทาง อบจ.อีกครั้ง เรื่องที่ ๒ ผมขอ
เสริมของท่านรองประทีป ระหว่างเรื่องแสงสว่างริมทางเป็นของ ๒ หน่วยงาน คือ ทาง
หลวงชนบทในส่วนของหน่วยงานนี้ ถ้าให้คณะบริหารตอบว่าได้หรือไม่ก็คงจะไม่ได้ อีก
ส่วนเป็นของ อบต. ผมให้ทางสมาชิกช่วยตรวจสอบหมายเลขเสาไฟแจ้งมา ถนนก็
เช่นกัน การซ่อมแซม ถ้าสมาชิกพร้อมวันไหนก็ให้เข้ามาประสานกับ อบต. จะได้ไป
ประมาณการใหม่ ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้นำปัญหาต่าง ๆ มารเสนอในวันนี้
ครับ ขอบคุณครับ

นายสวัสดิ์ สหมาต ขอบคุณท่านรองบุญเลิศครับ เรื่องถนนผมคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องรอเครื่องจักรกล
ประธานสภาฯ ของ อบจ.แล้ว ให้ดำเนินการซ่อมแซมไปก่อน เพราะบางสายก็ชำรุดมากเกือบจะใช้
เส้นทางไม่ได้แล้ว มีท่านใดจะนำเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีแล้วกระผม
ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านครับ และขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๕ .๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาววิไล เกี่ยมณี)

เลขานุการสภา อบต.บางสัก

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แล้ว (พิมพ์) ถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายโสภณ ดำแก้วหล่อ)

ลงชื่อ

กรรมการ ลงชื่อ

(นางอารี ทองนวล)

กรรมการ

(นายสุธร ชวัญเพชร)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางสัก ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แล้วเมื่อ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายสวาสดี สะหมาด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล